

บรรณาธิการ / Editorial

น้ำเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ทั้งทางด้านการเกษตร การประมง กิจวัตรประจำวัน รวมถึงการรักษาสุขภาพในเวศทางน้ำ ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ให้เป็นไปได้และเป็นไปด้วยดี ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับความต้องการน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในพื้นที่ในเมืองและชนบท ความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และพลังงานร่วมกันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (JEM) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 นี้ได้นำเสนอการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการพลังงานทดแทน ศึกษาเรื่อง “นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของผู้ผลิต และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน” โดย นवलประกาย เลิศศิริวงศ์ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำและทรัพยากรป่าไม้ผ่านเครื่องมือที่แตกต่างกัน ในบทความวิจัย “ถอดบทเรียนการจัดการน้ำด้วยฝายมีชีวิต บ้านนาโหนด ตำบลกำแพงเขา อำเภอมะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยรัตนา ไกรนรา และบทความ “ปฏิบัติการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาด: โครงการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” โดยฉัตรภรณ์ สุริวรรณ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการประเมินมูลค่าความเสียหายของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในบทความวิจัยเรื่อง “การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนและประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้ำแม่เจ้าพระยาในหน้าแล้ง” โดยสิตางค์ พิลัยหล้า และอภิชาติ อุฬารัตินนท์ และบทความวิจัยเรื่อง “มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล: หลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” โดยนิพนธ์พันธุ์ ศศิธร สมพจน์ กรรณนุช และกฤช เขี่ยมสุวานนท์

บทความวิชาการในฉบับนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วของสาหร่ายเนื่องจากฟอสฟอรัสในแหล่งน้ำ จากบทความวิชาการเรื่อง “เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด” โดยอนุชานรา ตาลกุล คัสเธอร์ ในฉบับนี้ยังมีบทความหนึ่งเรื่อง “มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม” โดย กวินธร เสถียร และธนภัทร วงศ์ประทุม และหนังสือนำอ่านจากผู้เขียนประจำ สมพร แสงชัย ซึ่งท่านได้แนะนำหนังสือขายดีอันดับต้นๆของโลก เรื่อง “เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ (Sapiens: A Brief History of Humankind)” ที่เล่าถึงพัฒนาการของมนุษย์และความโลภของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่อย่างมหาศาล

กองบรรณาธิการ และคณะทำงานวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร JEM ตอบรับการเป็นสมาชิกของวารสาร และติดตามอ่านบทความของวารสาร JEM เสมอมา โดยวารสารของเรานั้น จะครบรอบการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ของวารสารอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทางวารสารจึงขอยินดีรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความแนะนำหนังสือจากผู้สนใจ โดยสามารถส่งบทความได้ในช่องทางออนไลน์ (ThaiJo2) ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้หากท่านสนใจตอบรับการเป็นสมาชิกวารสาร ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แนะนำไว้ในด้านท้ายวารสาร JEM นี้